
๑ 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลคึกคัก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจําป ๒๕62 

คร้ังท่ี 1/๒๕๖2 

วัน พุธ ท่ี 14 เดอืน สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๖2 เวลา 09.3๐ น. 

ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลคึกคัก อําเภอตะกัว่ปา จังหวัดพังงา 

----------------------------------------------------------------------- 

ผูมาประชุม 

     1) นายเสนห  บุญนอย  ตําแหนง ประธานสภาเทศบาลตําบลคกึคัก  

2) นายวรีพล  สุทธเิพชร  ตําแหนง รองประธานสภาเทศบาลตําบลคกึคัก 

3) นายชาตร ี  หลเีจ้ีย   ตําแหนง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลคกึคัก เขต ๑ 

4) นายนพพร       ชนะภัย   ตําแหนง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลคกึคัก เขต ๑ 

5) นายสมคดิ  หมื่นกลา  ตําแหนง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลคกึคัก เขต ๑ 

6) นายนกิร   ทองลิ่ม   ตําแหนง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลคกึคัก เขต ๑ 

7) นายอุดม  ตันเกง   ตําแหนง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลคกึคัก เขต ๑ 

8) นายนพดล  นพฤทธิ ์  ตําแหนง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลคกึคัก เขต ๒ 

9) นายสมญา  นพฤทธิ ์  ตําแหนง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลคกึคัก เขต ๒ 

     10) นางสาวเบญจมาศ ตันเกง   ตําแหนง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลคกึคัก เขต ๒ 

     11) นายสมชาย       ชูเหล็ก   ตําแหนง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลคกึคัก เขต 2 

ผูเขารวมประชุม 

1)  นายสวัสดิ ์  ตันเกง   ตําแหนง นายกเทศมนตรตํีาบลคกึคัก 

2)  นายสริธิร  บัวแกว   ตําแหนง รองนายกเทศมนตรตีําบลคกึคัก 

3)  นายจุฬา  เทยีนครบ  ตําแหนง ที่ปรกึษานายกเทศมนตรตีําบลคกึคัก 

4)  นางสาววลัยลักษณ โสภณพเิชฐ  ตําแหนง เลขานุการนายกเทศมนตรตีําบลคกึคัก 

5)  นายอนวิรรตน             ไชยรัตนธนโชค  ตําแหนง ปลัดเทศบาลตําบลคกึคัก 

6)  นายสุขเกษม             สมบัต ิ   ตําแหนง รองปลัดเทศบาลตําบลคกึคัก 

7)  นายสามารถ    ภักดรัีตน  ตําแหนง รักษาราชการแทนหัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 

8)   นายวัชรากร           เดชประดษิฐ  ตําแหนง รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองชาง 

9) นายสมหมาย  บุญลอย  ตําแหนง รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองการศกึษา 

10) นายจนิพิัฒน  จันทรพัฒน  ตําแหนง เจาพนักงานธุรการปฏบิัตงิาน 

11) นางสาวศรญิญา กุลวจิิตรรังส ี  ตําแหนง เจาพนักงานธุรการปฏบิัตงิาน 

12) นายปต ิ  ตันสกุล   ตําแหนง นักจัดการงานทั่วไปปฏบิัตกิาร 

 

 

 



๒ 

 

เริ่มประชุมเวลา 09.3๐ น. 

นายอนวิรรตน (ปลัด/เลขานุการฯ) ตามมตปิระชุมสภาเทศบาลตําบลคึกคัก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจําป 

2562 โดยกําหนด ตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม ๒๕๖2  มีกําหนดไมเกิน 

๓๐ วัน ประธานสภาไดนัดประชุมสภาเทศบาลตําบลคึกคัก สมัยสามัญ 

สมัยที่ 3 ครัง้ที่ 1/๒๕๖2 ในวัน พุธ ที่ 14 สิงหาคม ๒๕๖2 ตั้งแตเวลา 

09.๓๐ น. ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลคกึคัก บัดนี้ถึงเวลาประชุม

แลว มีสมาชิกสภาเขารวมประชุม จํานวน 11 ทาน จากจํานวนสมาชิก

สภาทั้งหมด 11 ทาน  ถือวาครบองคประชุม เชิญทานประธาน

ดําเนนิการตามวาระการประชุมตอไปครับ เชิญครับ  

ระเบยีบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ   

 1.1 การสงมอบโครงการกอสรางและบํารุงรักษาแหลงนํ้า                   

ตามโครงการปรับปรุงหนองกก บานทุงขมิ้น หมูที่ 4 ตําบลคึกคัก 

อําเภอตะกั่วปา จังหวัดพังงา (รหัสโครงการ พง.25-04-006)  

ของกรมทรัพยากรนํ้า ขนาดทองคลองรูปหลายเหลี่ยม มีความ

กวาง 71.00 ม. ถึง 198.80 ม. ความยาวกนสระ 555.00 ม. 

ความลกึของนํ้าระดับเก็บกัก 7.00 ม. ความจุของนํ้าระดับเก็บกัก

นํ้า 731,573.00 ลบ.ม. ใหกับเทศบาลตําบลคึกคัก  

นายเสนห (ประธานสภาฯ) ก า ร ส ง ม อ บ โ ค ร ง ก า ร ก อ ส ร า ง แ ล ะ บํ า รุ ง รั ก ษ า แ ห ล ง น้ํ า                   

ตามโครงการปรับปรุงหนองกก บานทุงขมิ้น หมูที่  4 ตําบลคึกคัก 

อําเภอตะกั่วปา จังหวัดพังงา (รหัสโครงการ พง.25-04-006)  ของ

กรมทรัพยากรน้ํา ขนาดทองคลองรูปหลายเหลี่ยม มีความกวาง 

71.00 ม. ถึง 198.80 ม. ความยาวกนสระ 555.00 ม. ความลึก

ของน้ํ าระดับเก็บกัก 7.00 ม. ความจุของน้ํ าระดับเก็บกักน้ํ า 

731,573.00 ลบ.ม. ใหกับเทศบาลตําบลคึกคัก ตามหนังสือ 

สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 10 ที่ ทส 0625/1070 ลงวันที่ 2 

กรกฎาคม 2562 ประกอบกับ แผนปฏิบัติการกระจายอํานาจให

องคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่2) พ.ศ. 2551 การถายโอน

ภารกจิการกอสรางและบํารุงรักษาแหลงน้ําที่มีปริมาตรเก็บกักนอยกวา 

2 ลานลูกบาศกเมตร ซี่งอยูในสภาพใชงานได สงมอบใหแกองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นตามแผนปฏบิัตกิารฯ 

 



๓ 

 

มตท่ีิประชุม รับทราบ 

 1.2 เรื่องการบรรจุแตงตั้งผูสอบแขงขันไดเปนพนักงานเทศบาล 

สังกัดเทศบาลตําบลคึกคัก จํานวน 1 ราย  

นายเสนห (ประธานสภาฯ) การบรรจุแตงตั้งผูสอบแขงขันไดเปนพนักงานเทศบาล สังกัดเทศบาล

ตําบลคกึคัก จํานวน 1 ราย เชิญครับ 

นายจนิพิัฒน (เจาพนักงานธุรการ) กราบ เรี ยนท านประธานสภาฯ  นายก เทศมนตรี ตํ าบลคึ กคั ก                            

คณะผูบริหารและสมาชิกสภาเทศบาล และหัวหนาสวนทุกทานครับ  

ผมนาย จินิพัฒน จันทรพัฒน ตําแหนง เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

สังกัด กองสาธารณสุข ขอรายงานตัว ขอบคุณครับ 

มตทิี่ประชุม รับทราบ 

 

ระเบยีบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒                

คร้ังท่ี ๑/2562 เมื่อวันท่ี 25 มถุินายน 2562  

นายเสนห (ประธานสภาฯ) ตอไปเขาระเบยีบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล 

สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/2562 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน  2562 

เชิญทานเลขานุการสภาครับ 

นายอนวิรรตน (ปลัด/เลขานุการ) ขออนุญาตทานประธานครับ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา

เทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/2562 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน  

2562 รายงานการประชุมที่ผานมานะครับ มีทั้งหมด 36 หนา หนาแรก

นะครับผูมาประชุม จํานวน 11 ทาน  ผูเขารวมประชุม จํานวน 16 ทาน 

ในสวนนี้มีทานใดแกไขเพิ่มเติมไหมครับ ถาไมมี ตอไป ไปดูระเบียบวาระที่ 

1 เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ ตั้งแตหนา 2 ถึง หนาที่  4                    

มีสมาชิกทานใดแกไขเปลี่ยนแปลงบางไหมครับ ถาไมมีไปหนาที่ 5 นะ

ครับ ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล                

สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ ๑/2562 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2562 

อยูในหนาที่ 5 ถงึ หนาที่ 8 สภาเทศบาลตําบลคึกคักมีมติเห็นชอบในการ

แกไขและรับรองดวยคะแนนเสียง เอกฉันท รับรอง 11 เสียง ไมรับรอง – 

เสียง งดออกเสียง – เสียง  มีสมาชิกทานใดแกไขเปลี่ยนแปลงบางไหม

ครับ ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องดวนพิจารณา ไมมี ถาไมมีไปหนาที่ 9 

ระเบียบวาระที่  4 ญัตติคางพิจารณา ไมมี  นะครับ ในหนาที่  9 

เชนเดยีวกันนะครับ ระเบยีบวาระที่ 5 ญัตตเิสนอใหม วาระ 5.1 ญัตต ิ



๔ 

 
 เสนอพิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 

2562 แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดคา

ครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑยานพาหนะและขนสง ครั้งที่ ...../2562                   

(กองคลัง) อยูในหนา 9 กับหนาที่  10 ซึ่งเปนการโอนงบประมาณ

รายจายประจําปงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 11/2562 มติที่ประชุม 1 6มี

มติอนุมัติ ดวยคะแนนเสียงเอกฉันท  อนุมัติ 11 เสียง ไม อนุมัติ – เสียง 

งดออกเสียง – เสียง 1 6 หนา 9 หนา 10 มีแกไขไหมครับ ถาไมมี หนา 10 

เชนเดียวกันนะครับ วาระ 5.2 ญัตติเสนอพิจารณาขออนุมัติโอน

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2562 แผนงานการพาณิชย 

งานกิจการประปา งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑ

การเกษตร อยูในหนาที่ 10 ถึง หนาที่ 12 ในหนาที่ 12 1 6สภาเทศบาล

ตําบลคกึคัก มมีตอินุมัต ิดวยคะแนนเสยีงเอกฉันท  อนุมัต ิ11 เสยีง/ 

1 6ไมอนุมัติ – เสียง งดออกเสียง – เสียง  เปนการ1 6โอนงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ 2562 ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒ มีสมาชิกทานใดแกไข

เปลี่ยนแปลงบางไหมครับ ถาไมมี หนาที่ 12 เชนเดียวกันนะครับ วาระ 

5.3 ญัตติเสนอพิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจํา 

ปงบประมาณ 2562 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานโครงสราง

พื้นฐาน งบลงทุน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทสาธารณูปการ 

รายการ กอสรางหองน้ํา หองสวม บริเวณเรือตรวจการณ 813                    

ตั้งแตหนาที่ 12 ถึงหนาที่ 16 1 6มีมติอนุมัติ ดวยคะแนนเสียงเอกฉันท  

อนุมัติ 11 เสียง ไม อนุมัติ – เสียง งดออกเสียง – เสียง 1 6 ในการโอน

งบประมาณรายจายประจํา ปงบประมาณ 2562 ครั้งนี้ เปนครั้งที่ 

13/2562 มีสมาชิกทานใดแกไขเปลี่ยนแปลงบางไหมครับ ถาไมแกไข 

หนาที่ 16 เชนเดียวกันนะครับ วาระ 5.4 ญัตติเสนอพิจารณาขออนุมัต ิ    

เปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจายประจําป 2562 แผนงาน

บริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ประเภทคาครุภัณฑสํานักงาน 

รายการ โตะทํางานเหล็กและเกาอี้ทํางาน ตั้งแตหนาที่ 16 ถึงหนาที่ 19 1 6

มีมติอนุมัติ ดวยคะแนนเสียงเอกฉันท  อนุมัติ 10 เสียง ไม อนุมัติ – 

เสียง/งดออกเสียง 1 เสียง 1 6 ในการโอนงบประมาณรายจายประจํา 

ปงบประมาณ 2562 ครั้งนี้ เปนครั้งที่ 13/2562 มีสมาชิกทานใดแกไข

เปลี่ยนแปลงบางไหมครับ ถาไมมีแกไข หนาที่ 19 วาระ ๕.5 ญัตติเสนอ

พจิารณาขออนุมัตเิปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณงบประมาณรายจาย 



๕ 

 
ประจําป 2562 แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 

งบลงทุน ประเภทคาครุภัณฑสํานักงาน รายการเกาอี้ทํางาน ตั้งแต หนาที่ 

19 ถึง หนาที่ 22 1 6มีมติอนุมัติ ดวยคะแนนเสียงเอกฉันท  อนุมัติ 11 

เสยีง ไม อนุมัต ิ– เสยีง งดออกเสยีง – เสยีง 16 ในการเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจง

งบประมาณรายจายประจําป 2562 ในครั้งนี้ เปนครั้งที่ 7/2562               

มีสมาชิกทานใดแกไขเปลี่ยนแปลงบางไหมครับ ถาไมมีแกไข หนาที่ 22 

เชนเดียวกัน วาระ ๕.6 ญัตติเสนอพิจารณาขออนุมัติจําหนายลูกหนี้ภาษี

บํารุงทองที่กรณีคางชําระเกินกวา 10 ป และที่ดินในเขตปาสงวน ออก

จากทะเบียนคุม  รายละเอียดอยูในหนาที่ 22 ถึง หนาที่ 23 ในหนาที่ 

23 1 6สภาเทศบาลตําบลคึกคัก มีมติอนุมัติ ดวยคะแนนเสียงเอกฉันท  

อนุมัติ 11 เสียง ไม อนุมัติ – เสียง/งดออกเสียง – เสียง 1 6 หนา 22 ถึง

หนาที่ 23 มสีมาชิกทานใดแกไขเปลี่ยนแปลงบางไหมครับ ถาไมม ี  

ในหนาที่ 23 เชนเดียวกันนะครับ วาระ ๕.7 ญัตติเสนอพิจารณาขอ

ความเห็นชอบ ใหยกเลิกมติสภาเทศบาลตําบลคึกคัก  ในคราวประชุม

สภาเทศบาลตําบลคึกคักสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที ่

21 กุมภาพันธ 2562 ระเบียบวาระที่ 5 ขอ 5.3 เรื่อง ญัตติเสนอ

พจิารณาใหความเห็นชอบจัดตัง้โรงเรยีนเทศบาลบานคึกคัก ในหนาที่ 23 

ถึง หนาที่ 25 มติที่ประชุม 1 6สภาเทศบาลตําบลคึกคัก มีมติเห็นชอบ ดวย

คะแนนเสียงเอกฉันท  เห็นชอบ 11 เสียง ไมเห็นชอบ – เสียง งดออก

เสียง – เสียง 1 6 ในหนาที่ 25 เชนเดียวกัน ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ อยู

ในหนาที่ 25 ถึงหนาที่ 35 ในวาระอื่น เลิกประชุมในเวลา 16.20 น. มี

ทานใดแกไขไหมครับ เชิญทานประธานครับ  

นายเสนห (ประธานสภาฯ) ครับ ยังอยูในระเบียบวาระที่ 2 นะครับ รับรองรายงานการประชุมสภา

เทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/2562 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน  

2562  มสีมาชิกทานไหนจะแกไขอกีไหมครับ ถาไมมีผมขอมติที่ประชุม

เลยนะครับ สมาชิกทานใดรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัย

สามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/2562 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน  2562  

สมาชิกทานใดรับรองใหยกมอืขึ้นครับ 

มตท่ีิประชุม สภาเทศบาลตําบลคึกคักมีมติ รับรอง รายงานการประชุมสภา

เทศบาลตําบลคึกคัก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 คร้ังที่ 1/2562 เมื่อ

วันที่ 25 มถุินายน 2562 ดวยคะแนนเสยีงเอกฉันท  

(รับรอง จํานวน 11 เสยีง /ไมรับรอง – เสยีง) งดออกเสยีง –เสยีง) 
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ระเบยีบวาระท่ี ๓ เรื่องดวนพิจารณา 

 ------------ไมมี------------ 

ระเบยีบวาระท่ี ๔  ญัตตท่ีิคางพจิารณา 

 ------------ไมมี------------ 

 

ระเบยีบวาระท่ี ๕  ญัตตเิสนอพจิารณา 

 5.1 ญัตติเสนอพิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณรายจาย               

(ตั้งจายรายการใหม)  ประจําป 2562 หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและ

สิ่งกอสราง คร้ังท่ี ...../2562 (สํานักปลัด)  

นายเสนห (ประธานสภาฯ) ญัตติเสนอพิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณรายจาย(ตั้งจายรายการ

ใหม)  ประจําป 2562 หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ครั้งที่ 

...../2562  สํานักปลัด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการ

งบประมาณ 2541 ขอ 27 การโอนงบประมาณรายจายในหมวด

ครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ที่ทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน 

หรอืโอนไปตัง้จายรายการใหมใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น เชิญ

ทานนายกฯครับ 

นายสวัสดิ์ (นายกฯ) กราบเรียนทานประธานสภาฯ คณะผูบริหารและสมาชิกสภาฯ และ

ผู เ ข าร วมประ ชุมทุกท านนะค รับ  กระผม  นายสวั สดิ์  ตัน เก ง 

นายกเทศมนตรีตําบลคึกคัก ขอนําเรียนที่ประชุมในระเบียบวาระที่ 5.1 

ญัตติเสนอพิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณรายจาย ตั้งจายรายการ

ใหม  ประจําป 2562 หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ครั้งที่ 

...../2562 สํานักปลัด  ขอมอบใหหัวหนาสํานักปลัดเทศบาล ช้ีแจงและ

อธบิายตอที่ประชุมนะครับ 

นายสามารถ (หัวหนาฝายอํานวยการ) เรียนทานประธานสภาฯ คณะผูบริหารและสมาชิกสภาฯ และผูเขารวม

ประชุมทุกทานนะครับ กระผม นายสามารถ ภักดีรัตน หัวหนาฝาย

อํานวยการ รักษาราชการแทน หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล ขอช้ีแจง

เพิ่มเติมตามที่  นายกเทศมนตรีไดมอบหมายนะครับ ญัตติเสนอ

พิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณรายจาย ตั้งจายรายการใหม  

ประจําป 2562 หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ครั้งที่ 

...../2562  สํานักปลัด  ตามหนังสือ กรมสงเสริมการปกครองสวน

ทองถิ่น ที่ มท 0810.7/ว 4222 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2561 การ

ยกเลกิ 
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 สําเนาเอกสาร สําเนาทะเบียนบานและสําเนาบัตรประชาชน ดวยกรม

สงเสริมการปกครองทองถิ่นไดรับแจงจากกระทรวงมหาดไทยวา ใน

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ครั้งที่ 

1/2561 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 โดยมี  พลเอก ประยุทธ จันทร

โอชา นายกรัฐมนตรี เปนประธาน ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบใหสวน

ราชการเรงรัด  การยกเลกิการเรยีกสําเนาเอกสารจากประชาชน ใหเห็น

ผลสําเร็จภายในระยะเวลา 6 เดือน พรอมทั้งเห็นชอบใหมีการปกหมุด

พิกัดตําแหนงสถานที่ราชการที่ดําเนินการยกเลิกการเรียกสําเนา

เอกสารตามโครงการการประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอการ

ใหบรกิารของหนวยงานภาครัฐ (Citizen Feedback) และโครงการยกเลิก

สําเนาเอกสาร (No Copy) และปฏิบัติตามคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความ

สงบแหงชาติ ที่ 21/2560 ขอที่ 17 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

พจิารณาแลว เพื่อใหการดําเนนิการตามนโยบายสําคัญของรัฐบาล 

เปนไปดวยความเรียบรอย จึงขอใหจังหวัดแจงองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นดําเนนิการ ดังนี้  1. ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีหนาที่

อนุมัติ อนุญาต ออกใบอนุญาต รับจดทะเบียน รับจดแจง หรือรับแจง

นั้น  ตามแนวทางปฏิบัติ ในการพิจารณายกเลิกสํ า เนาเอกสาร

กระบวนงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (สิ่งที่สงมาดวย 2) 

ดํ า เนิ นก ารยก เลิ กก าร เ รี ย กสํ า เ น าทะ เบี ยนบ านและสํ า เ น า                   

บัตรประจําตัวประชาชน โดยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูจัดทํา

สําเนาเอกสารดังกลาวและหามมิใหเรียกเก็บคาใชจายในการทําสําเนา

เอกสาร  2. สําหรับกระบวนงานบรกิารประชาชนที่มีการอนุมัติ อนุญาต 

ออกใบอนุญาต  รับจดทะเบียน รับจดแจง หรือรับแจงนอกเหนือจาก

กระบวนงานตามขอ 1 ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นพิจารณายกเลิก

การขอสําเนาทะเบียนบานและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน กรณี

จําเปนตองใชสําเนาทะเบียนบานและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน                 

ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูจัดทําสําเนาเอกสารดังกลาวและ

หามมิใหเรียกเก็บคาใชจายในการทําสําเนาเอกสาร 3. ใหองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นที่รับผิดชอบงานบริการประชาชนในภารกิจของ         

กรมการปกครอง ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด   

ที่ มท 0309/ว 2876 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 โดยเครงครัด

ตอไป และไดแจงใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนนิการ ดังตอไปนี้  
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1. จัดซื้ออุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card Reader) 

เพื่อรองรับการยกเลกิสําเนาเอกสารในกระบวนงาน การลงทะเบียนและ

ยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงิน

เบี้ยความพิการ และการขอรับการสงเคราะหผูปวยเอดส ซึ่งมีการ

ลงทะเบียนในระบบสารสนเทศการจัดการฐานขอมูลเบี้ยยังชีพของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น (welfare.dla.go.th) 2. กรณีจัดหาอุปกรณ

อานบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card Reader) เรียบรอยแลว                    

ใหดําเนินการติดตั้งอุปกรณเครื่องอานบัตรแบบอเนกประสงค (Smart 

Card Reader) เพื่อใชสําหรับลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพ

ผูสูงอายุ การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยความพิการ และการ

ขอรับการสงเคราะหผูปวยเอดส ในระบบสารสนเทศการจัดการ

ฐานขอมูลเบี้ยยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (welfare.dla.go.th) 

คูมือการใชงานระบบ ออนไลน ใหม ดังนั้น สํานักปลัดเทศบาล 

จึงมีความจําเปน ตองโอนงบประมาณรายจาย (ตั้งจายรายการใหม)  

ประจําป 2562 แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน 

หมวดคาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร อุปกรณอานบัตรแบบ

อเนกประสงค จํานวน 5 เครื่อง ตั้งไว 3,500 บาท เพื่อจายเปนคา

จัดซื้ออุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card Reader)  

จํานวน 5 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐานของ เกณฑราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับเดือนมีนาคม 2562  

ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 ขอที่ 58 ดังนี้ สามารถอานและ

เขียนขอมูลในบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card) ตามมาตรฐาน 

ISO/IEC 7816 ได , มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา 4.8 MHz 

, สามารถใชงานผานชองเช่ือมตอ (Interface) แบบ USB ได , สามารใช

กับบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card) ที่ใชแรงดันไฟฟาขนาด 5 

Volts , 3 Volts และ 1.8 Volts ไดเปนอยางนอย ปรากฏอยูใน

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่  10 (สํา นัก

ปลัดเทศบาล) โดยขอโอนลดจาก  แผนงานบรหิารทั่วไป  ง า น บ ริ ห า ร

ทั่วไป งบดําเนินการ หมวดคาวัสดุ  วัสดุโฆษณาและเผยแพร                         

ตั้ง 50,000 บาท งบประมาณคงเหลือกอนโอนลด 50,000 บาท   

(หาหมื่นบาทถวน) ขอโอนลดครัง้นี้ 3,500.- บาท (สามพันหารอยบาท

ถวน) งบประมาณคงเหลอืหลังโอนลด 46,500 บาท (สี่หมื่นหกพันหา 
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รอยบาทถวน) ซึ่งการโอนครั้งนี้ เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  

วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 

แกไขเพิ่มเตมิถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 ขอ 27 อํานาจอนุมัติการโอน

เงนิงบประมาณรายจาย ในหมวดคาครุภัณฑที่ดิน และสิ่งกอสราง ที่ทํา

ใหลักษณะ ปรมิาณ คุณภาพ เปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม 

ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น จึงขอเรียนสภาฯ เพื่อพิจารณา

อนุมัต ิขอบคุณครับ  

นายเสนห (ประธานสภาฯ) ครับ ยังอยูในระเบียบวาระที่ 5.1 ญัตติเสนอพิจารณาขออนุมัติโอน

งบประมาณรายจาย (ตั้งจายรายการใหม)  ประจําป 2562 หมวดคา

ครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ครั้งที่ ...../2562 (สํานักปลัด) มีทานใด

อภิปรายไหมครับ ถาไมม ีผมขอมตเิลยนะครับ 

มตท่ีิประชุม 1 6สภาเทศบาลตําบลคึกคัก มีมติอนุมัติ ดวยคะแนนเสียงเอกฉันท 

(อนุมัต ิ11 เสยีง/ไม อนุมัต ิ– เสยีง/งดออกเสยีง - เสยีง) 

นายอนวิรรตน (ปลัด/เลขานุการ) สภาเทศบาลตําบลคึกคัก มีมติอนุมัติใหโอนงบประมาณรายจาย                    

(ตัง้จายรายการใหม)  ประจําป 2562 หมวดคาครุภัณฑ ที่ดนิและ 

สิ่งกอสราง ครัง้นี้เปนครัง้ที่ 21/2562 นะครับ เชิญทานประธานครับ 

 

 5.2 ญัตตเิสนอพจิารณารางเทศบัญญัตงิบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ 2563 

วาระท่ี ๑ รับหลักการ 

นายเสนห (ประธานสภาฯ) ญัตตเิสนอพจิารณารางเทศบัญญัตงิบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ 2563 วาระที่ ๑ รับหลักการ ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ 

ขอ ๔๕ วรรคสอง ญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสาม

วาระรวดเดยีวไมได ขอ ๔๗ ในการพิจารณาญัตติรางขอบัญญัติวาระที่

หนึ่ง ใหที่ประชุมสภาทองถิ่นปรึกษาในหลักการแหงรางขอบัญญัติและ

ลงมติวาจะรับหลักการแหงรางขอบัญญัติและลงมติจะรับหลักการแหง

รางขอบัญญัตินั้นหรือไม หากมีสมาชิกสภาทองถิ่นประสงคจะอภิปราย 

หามไมใหลงมติกอนที่สมาชิกสภาทองถิ่นไดอภิปรายในเรื่องนั้น

พอสมควรแลวเพื่อประโยชนแกการพิจารณารางขอบัญญัติวาระที่หนึ่ง

สภาทองถิ่นจะใหคณะกรรมการสภาทองถิ่นพจิารณากอนรับหลักการก ็

ได เชิญทานนายกครับ 



๑๐ 

 
นายสวัสดิ ์(นายกฯ) กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลคึกคัก               

หัวหนาสวนราชการ ผูเขารวมประชุมทุกทาน กระผม นายสวัสดิ์ ตันเกง 

นายกเทศมนตรีตําบลคึกคัก บัดนี้ ถึงเวลาที่ผูบริหารของเทศบาลตําบล

คึกคัก จะไดเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป ตอสภา

เทศบาลตําบลคึกคักอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นคณะผูบริหารนายกเทศมนตรี

ตําบลคกึคัก จงึขอกลาวใหทานประธานสภาและสมาชิกสภาทุกทาน ได

ทราบถึงสถานการณคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการ

ดําเนนิการในปงบประมาณ พ.ศ. 2563  ดังตอไปนี้ 

 ๑. สถานะ การคลัง 

 ๑.๑ งบประมาณรายจายทั่วไป ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ 

               วันที่ 1 สงิหาคม 2562 เทศบาลตําบลคกึคักมสีถานะการเงนิ ดังนี้ 

 ๑.๑.๑ เงินฝากธนาคารทัง้สิ้น 143,187,844.25 บาท 

 ๑.๑.๒ เงินสะสม 64,434,494.41 บาท 

 ๑.๑.๓ เงนิทุนสํารองเงนิสะสม 47,689,659.22 บาท 

 ๑.๑.๔ รายการกันเงนิไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบกิจาย ไมมี 

 ๑.๑.๕ รายการที่ไดกันเงินไวโดยยังมไิดกอหนี้ผูกพัน ไมมี 

 ๑.๑.๖ เงินกูคงคาง  ไมมี 

 ๒. การบริหารงบประมาณ ในปงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 1 

สงิหาคม 2562 

 (๑) รายรับจรงิทัง้สิ้น 92,500,290.19  บาท ประกอบดวย 

หมวดภาษอีากร 45,361,338.37 บาท 

หมวดคาธรรมเนยีม คาปรับ และใบอนุญาต 2,865,516.20 บาท 

หมวดรายไดจากทรัพยสนิ 743,059.97 บาท 

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย2,028,126.00บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 97,112.68 บาท 

หมวดรายไดจากทุน 3,697.00 บาท 

หมวดภาษจัีดสรร 26,437,669.97 บาท 

หมวดเงนิอุดหนุนทั่วไป 14,963,770.00 บาท 

 (๒) เงนิอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยมวีัตถุประสงค 30,500.00 บาท 

 (๓) รายจายจรงิ จํานวน 51,090,151.55 บาท ประกอบดวย 

งบกลาง  9,189,454.33 บาท 

งบบุคลากร 18,530,055 บาท 

 



๑๑ 

 
งบดําเนนิงาน 18,737,657.36 บาท 

งบลงทุน 1,276,342 บาท 

งบรายจายอื่น ไมม ีงบเงนิอุดหนุน 3,356,542.86 บาท 

 (๔) รายจายจากเงนิอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยมวีัตถุประสงค ไมม ี   

(๕) มกีารจายเงนิสะสมเพื่อดําเนนิการตามอํานาจหนาที ่ไมม ี  

 (๖) รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม ไมมี   

๓. งบเฉพาะการ ไมมี 

 การประมาณการรายรับและรายจาย ประจําปงบประมาณ 2563 

เทศบาลตําบลคึกคักอําเภอตะกั่วปา จังหวัดพังงา ประมาณการรายรับ 

ป 2563 

รายไดจัดเก็บเอง  

         หมวดภาษอีากร 41,619,600 บาท 

        หมวดคาธรรมเนยีมคาปรับและใบอนุญาต 3,081,000 บาท  

        หมวดรายไดจากทรัพยสนิ 850,000 บาท 

        หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย 2,400,000 บาท 

        หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 35,000 บาท 

        หมวดรายไดจากทุน 2,000 บาท 

รายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น  

         หมวดภาษจัีดสรร 31,805,000 บาท 

รายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น  

        หมวดเงนิอุดหนุนทั่วไป16,000,000 บาท 

รวมประมาณการรายรับป 2563 ทัง้สิ้น 95,792,600 บาท 

 ประมาณการรายจายป 2563 

                 แผนงานบรหิารงานทั่วไป 21,252,260 บาท 

                แผนงานรักษาความสงบภายใน 7,318,000 บาท 

แผนงานการศกึษา 8,997,600 บาท 

                 แผนงานสาธารณสุข 3,637,680 บาท 

                แผนงานสังคมสงเคราะห 65,000 บาท 

                แผนงานเคหะและชุมชน 19,971,460 บาท 

                 แผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน 594,000 บาท 

                 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 3,759,000 บาท 

                แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 12,256,618 บาท 

 



๑๒ 

 
                แผนงานการพาณิชย 5,701,200บาท 

                แผนงานงบกลาง 12,240,782 บาท 

รวมงบประมาณรายจาย ป 2563 ทัง้สิ้น 95,792,600 บาท 

เนื่องจากทานสมาชิกไดศึกษารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย

ประจําป 2563 นี้แลว ในสวนนี้ กระผม ขอช้ีแจงงบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ 2563 พอสังเขป ในสวนที่เปนงบเงินอุดหนุนและ

รายจายเพื่อการลงทุน ตอสภาเทศบาลตําบลคกึคัก  ดังนี้  

โครงการประเภทเงนิอุดหนุน 

 1. อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอตะกั่วปา ตามโครงการปองกันและ

แกไขปญหายาเสพตดิเปนเงิน 14,000 บาท 

 2. อุดหนุนกาชาดจังหวัดพังงาเปนเงนิ 15,000 บาท 

 3. อุดหนุนการสมาคมธุรกิจทองเที่ยว(เขาหลัก) เปนเงนิ 700,000 บาท 

 4. อุดหนุนที่ทําการปกครองจังหวัดพังงา ตามโครงการปองกันและ

แกไขปญหายาเสพตดิเปนเงนิ 50,000 บาท 

 5. อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมภิาค อําเภอตะกั่วปา ในการขยายเขตไฟฟา 

ในตําบลคกึคักเปนเงนิ 1,500,000 บาท 

โครงการประเภทที่ดนิและสิ่งกอสราง 

1. โครงการปรับปรุงยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยชายทะเล

คกึคัก หมูที่ 3 จํานวน 1,239,100 บาท ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร 

ยาว 164.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอมไหลทางขาง 0.50 เมตร 

หรอืพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 820.00 ตารางเมตร  

2. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยชนะภัย หมูที่2 

จํานวน 625,000 บาท ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 

190.00 เมตรหนา 0.15 เมตร พรอมไหลทางขางละ 0.50 เมตร 

หรอืพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 950.00 ตารางเมตร  

3. โครงการกอสรางฝาปดคูระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยชนะภัย 

หมูที่ 2 จํานวน  731,000 บาท ขนาดฝาปดคอนกรีตเสริมเหล็ก 

กวาง 0.75 เมตรหนา 0.12 เมตร ยาว 1.00 เมตร จํานวนไมนอย

กวา 554 ชุด 

4. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประจวบอุทิศ (2) 

หมูที่ 5 จํานวน  496,000 บาท ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร 

ยาว 150.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร พรอมไหลทางขางละ 0.50  

 



๑๓ 

 
เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 750.00 ตารางเมตร  

5. โครงการกอสรางถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก ซอยครูรัส หมูที่4 จํานวน  

699,000  บาท ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 210.00 

เมตร หนา 0.15 เมตร พรอมไหลทางขางละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิว

จราจรไมนอยกวา 1,062.86.00 ตารางเมตร  

6. โครงการติดตั้งระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) จํานวน  

3,500,000 บาท เพื่อติดตั้งระบบกลองวงจรปด (CCTV) (เพิ่มเติม)

ของหมูที่ 3,5,6,7 ในเขตตําบลคึกคัก อําเภอตะกั่วปา จังหวัดพังงา 

จํานวน 16 จุด พรอมอุปกรณ รวมถงึตดิตัง้และ Setup อุปกรณและ 

ทดสอบการทํางานของระบบ ในสวนรายการประมาณรายจาย ตาม

แผนงานและรายการอื่น ไดนําช้ีแจงรายละเอียดตามเอกสารรางเทศ

บัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 2563 ที่นําเสนอสภาเทศบาล

ตําบลคึกคักพิจารณาในวาระรับหลักการแลวจึงขอแถลงการณ

งบประมาณรายจาย ประจําป 2563 ตอสภาเทศบาลตําบลคึกคัก เพื่อ

พจิารณาตอไป  

นายเสนห (ประธานสภาฯ) ครับ ยังอยูในระเบียบวาระที่ 5 5.2 ญัตติเสนอพิจารณารางเทศ

บัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2563 วาระที่ 1               

รับหลักการ มสีมาชิกทานใดจะอภปิรายเชิญครับ 

นายสมชาย (สท. เขต 2) กราบเรียนทานประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ หัวหนาสวนราชการ 

ผูเขารวมประชุมทุกทาน กระผมสมชาย ชูเหล็ก สมาชิกสภาเทศบาล

ตําบลคึกคัก เขต 2 กอนจะเขาสูวาระรับหลักการรางเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2563 ผมอยากจะอภิปราย

ในประเด็นที่ 1 เรื่องประเพณีสงกรานตถนนขาวดอกขา ผมถือวา

โครงการนี้เปนโครงการที่ดีมาก อยากเรียนไปยังฝายบริหาร สมาชิกทุก

ทาน ในเรื่องงบประมาณในการใชจายในแตละครั้ง ซึ่งครั้งที่ผานมา 

300,000 บาท ครัง้นี้ก็ 300,000 บาท จากที่ไดสงัเกตุการสองปหลัง

ที่ผานมาการจัดงานสงกรานตที่ถนนขาวดอกขา ประสบความสําเร็จเปน

อยางมาก ไดรับคําชมจากประชาชน ผมอยากจะเรียนที่ประชุมวาอยาก

ใหเพิ่มงบประมาณเพิ่มขึ้น เพื่อที่จะจัดงานใหใหญขึ้น เปนเอกลักษณ

ของตําบลคกึคักตอไปครับ  

 ประเด็นที่  2 เรื่อง โครงการโรงเรียนผูสูงอายุของตําบลคึกคัก                   

ปกตโิครงการนี้ตัง้งบประมาณไว 80,000 บาท ปนี้เพิ่มเปน  



๑๔ 

 
 100,000 บาท โครงการนี้อยากใหมีรายละเอียดในการใชจายดวย                       

ซึ่งผมไดไปรวมงานโรงเรียนผูสูงอายุในทุกๆครั้งที่จัดงานที่วัดคมนียเขต 

ซึ่งโครงการนี้ผมไมทราบรายละเอียดในการใชจายแตละครั้ง ฝากไปยัง

ผูที่รับผิดชอบอยากใหช้ีแจงรายละเอียดในการใชจายงบประมาณพอ

สังเขป ขออนุญาตอภปิรายเบื้องตนแคนี้ ขอบคุณครับ 

นายเสนห (ประธานสภาฯ) ครับ ยังอยูในระเบียบวาระที่ 5.2 ญัตติเสนอพิจารณารางเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2563 วาระที่ 1               

รับหลักการ มสีมาชิกทานใดจะอภปิรายเชิญครับ 

นายชาตร ี(สท.เขต 1) กราบเรียนทานประธานสภาฯ ผมนายชาตรี หลีเจี้ย สมาชิกสภา

เทศบาลตําบลคึกคัก เขต 1 ขออนุญาตเรียนปรึกษาและอภิปรายเรื่อง

โครงการกอสรางฝาปดคูระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยชนะภัย หมู

ที่ 2 ตามที่ฝายโยธาไดจัดทําเอกสารซึ่งผมไดดูรายละเอียด ไมแบบคิด 

80 เปอรเซ็น โครงการที่จะใชทัง้หมด 554 เมตร ถาคิดเปนเปอรเซ็นต

ประมาณ 400 เมตร ตามหลักการปฏิบัติจริงๆ การสรางไมแบบ80 

เปอรเซ็น เกินความจริง การทําแผนพื้นไมจําเปนตองทําถึง 80 

เปอรเซ็น ลวดผูกเหล็ก จํานวน 328 กิโลกรัม ถาคิดเปนจํานวนเกือบ

ครึ่ งกิโลกรัมตอ 1 แผน ตามรายละเอียดที่ผมไดทําเปนตาราง                

จํานวนจุดที่ตองผูกทั้งหมด ถาเปนแนวขวางใชทั้งหมด 6 เสน แนวยาว 

7 เสน ใชเหล็กไมเกิน 3 ขีดตอ 1 แผน แตที่เขียนมา 328 กิโลกรัม 

ถือวาเยอะพอสมควร และเรื่องของการเขียนแบบแปลนหนา 12 

เซนตเิมตร  ขอใหทางชางไดช้ีแจงตามที่ผมอภิปรายไปเบื้องตน ขอบคุณ

ครับ 

นายวัชรากร (หัวหนาฝายแบบแผนฯ) เรียนประธานสภาฯ คณะผูบริหารฯ สมาชิสภาฯ และผูเขารวมประชุม

ทุกทาน ผมนายวัชรากร เดชประดษิฐ หัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง 

ขอช้ีแจงโครงการกอสรางฝาปดคูระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก                

ซอยชนะภัย หมูที่ 2 ช้ีแจงในเรื่องของไมแบบ เปนไปตามหลักเกณฑการ

คํานวณราคากลางสํานักงบประมาณ หลักการคิดของอาคาร ใหเปน

รอยละ อาคาร 2 ช้ันเทาไหร 3 ช้ันเทาไหร มีใหเลือกในการประมาณ

การ และในสวนนี้ก็ไดคํานวณไปตามหลักเกณฑ สวนในเรื่องลวดผูก

เหล็ก คิดตามจํานวนกิโลกรัม มีหลักเกณฑให 0.25 กิโลกรัม คูณกับ

จํานวนกิโล ไดตามจํานวนกิโลที่กําหนด สวนที่เปนจํานวนมากเพราะ

เปนเหล็กสองช้ัน เพื่อใหรับน้ําหนักของรถบรรทุกได เพราะตาม 



๑๕ 

 
ขอเท็จจริงคอนกรีตเปนที่รับน้ําหนักแตเสริมเหล็กเขาไปเพื่อรับน้ําหนัก

อีกช้ันหนึ่ง สวนในเรื่องความหนา 12 เซนติเมตร ตามคูระบายน้ําเดิม 

จึงไดทําตามแบบคูระบายน้ําเดิม สํารวจรวมกับ สท.ในพื้นที่ เพื่อให

สัมพันธกัน ในสวนนี้จะไปทบทวนในเรื่องคณะกรรมการกําหนดราคา

กลางอีกครั้งถามีขอผิดพลาดในเรื่องจํานวนไมแบบ ลวดผูกเหล็ก ก็ขอ

ยนืยันวาเปนไปตามหลักเกณฑ 

นายสริธิร (รองนายกฯ) ขออนุญาตทานประธานครับ ผมนายสริธิร  บัวแกว รองนายกเทศมนตรี

ตําบลคกึคัก ช้ีแจงเรื่องที่ทานสมชาย ชูเหล็ก อภิปรายเกี่ยวกับงานสงกรานต   

สําหรับในป 2563 งบประมาณ 300,000 บาท  การจัดงาน

สงกรานตบางครั้งไมสามารถจะเบิกจายได ปถัดไปอาจจะมีการเพิ่ม

งบประมาณมากขึ้น ขอบคุณครับ  

นายสวัสดิ์ (นายกฯ) ขออนุญาตทานประธานทานสมาชิกฯทุกทานครับ ตามที่ทานสมชาย          

ชูเหล็ก อภิปรายเกี่ยวกับเรื่องงบประมาณโครงการโรงเรียนผูสูงอายุ              

ในการเบกิจายงบประมาณ ซึ่งในเรื่องนี้ขอใหทานปลัดเปนคนช้ีแจงครับ 

นายอนวิรรตน (ปลัด/เลขานุการฯ) ขออนุญาตทานประธานฯ ความจริงเรื่องนี้นาจะตองมีการตั้งกระทูถาม 

กรณีการจัดทําโครงการ เนื่องจากตองตอบเปนขอเท็จจริง ซึ่งโครงการ

โรงเรียนผูสูงอายุเปนโครงการสงเสริมคุณภาพชีวิต ทางเทศบาลไดนํา

โครงการนี้เปนโครงการเดนระดับอําเภอ โดยจะสงโครงการนี้เขา

ประกวด ตามมี่ทานสมาชิกใหช้ีแจงเรื่องงบประมาณรายจาย โดยผม 

และนายกเปนที่ปรกึษา พระภราดรเปนที่ปรึกษา มีทาน สท.นพดล ทาน 

สท.นพพร เปนกรรมการ และมี เครือขาย อสม.เปนกรรมการ 

เพราะฉะนั้นทานไมตองหวง โรงเรียนผูสูงอายุทําไปดวยความโปรงใส 

คาใชจายเทาไหรใหทานตั้งกะทูถามทานนายกไดเลย เนื่องจากตอง

ช้ีแจงเปนขอเท็จจริง เราจัดทั้งหมด 7 ครั้ง ครั้งที่ 7 คือไปดูงานที่วัด

บางโทง เหตุที่เพิ่มงบประมาณขึ้นมาเพราะผูสูงอายุของเราตองการที่จะ

อบรมนอกสถานที่บาง การพัฒนาผูสูงอายุตองพัฒนาดานจิตใจดวย  

จึงตองตัง้งบประมาณเพิม่เตมิ จึงขอแจงใหสมาชิกฯเขาใจ ขอบคุณครับ 

นายสุขเกษม (รองปลัดฯ)   ขออนุญาตทานประธานครับ เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบล

คึกคัก สมาชิกสภาเทศบาลตําบลคึกคัก คณะผูบริหาร และผูเขารวม

ประชุมทุกทาน กระผมนายสุขเกษม สมบัติ รองปลัดเทศบาลตําบล

คึกคัก ที่กระผมไดขออนุญาตทานประธานสืบเนื่องจากที่ทานสมชาย            

ชูเหล็ก ไดสอบถามเกี่ยวกับโครงการโรงเรยีนผูสูงอายุ และนายอนวิรรตน 



๑๖ 

 
ไชยรัตนธนโชค ปลัดเทศบาลตําบลคึกคัก ในฐานะเลขานุการสภาฯ ได

พูดคุยเกี่ยวกับระเบียบวาโครงการตางๆ ตามระเบียบการที่จะใหคณะ

ผูบรหิารเปนผูช้ีแจง หรอืคณะผูบรหิารจะมอบหมายผูรับผิดชอบก็ได ถา

ต อ ไป ในสภาฯมี ก ารสอบถามก็ อย าก ให ปฏิบั ติ ต ามระ เบี ยบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.2547 

แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 ขอ ๒๗ การจัดระเบียบวาระ

การประชุมใหจัดลําดับดังตอไปนี้  (๑) เรื่องที่ประธานจะแจงตอที่

ประชุม (๒) รับรองรายงานการประชุม (๓) กระทูถาม (๔) เรื่องที่

คณะกรรมการที่สภาทองถิ่นตั้งขึ้นพจิารณาเสร็จแลว (๕) เรื่องที่เสนอใหม 

 (๖) เรื่องอื่น ๆ ในกรณีที่ประธานสภาทองถิ่นเห็นวาเรื่องใดเปนเรื่องดวน 

จะจัดไวในลําดับใดของ ระเบียบวาระการประชุมก็ได แตจะจัดไวกอน

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาทองถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแลวไมได                  

ขอ ๓๗ ญัตตมิ ี๒ อยางคอื (๑) ญัตตเิกี่ยวกับกจิการของสภาทองถิ่น 

(๒) ญัตติรางขอบัญญัติ และขอ ๓๘ ญัตติทั้งหลายตองทําเปนหนังสือ

ยื่นตอประธานสภาทองถิ่นลวงหนากอนวันประชุม ไมนอยกวาหาวันและ

มีสมาชิกสภาทองถิ่นรับรองอยางนอยสองคน แตหากสภาทองถิ่นนั้นมี

สมาชิกสภาทองถิ่นเหลืออยูนอยกวาแปดคนใหมีสมาชิกสภาทองถิ่น

รับรองหนึ่งคน เวนแตตามกฎหมายหรือระเบียบนี้กําหนดวิธีการเสนอ

ญัตติไวเปนอยางอื่น นอกจากที่กลาวมาแลวมีขอบังคับที่เกี่ยวของ

เกี่ยวกับการตั้งกระทูถามในหมวดที่ 7 ขอ ๘๗ กระทูถาม คือ คําถาม

ซึ่งสมาชิกสภาทองถิ่นตั้งขึ้นเพื่อสอบถามผูบริหารทองถิ่นเกี่ยวกับ

ขอเท็จจริงหรือนโยบายอันเกี่ยวกับงานในหนาที่ของผูบริหารทองถิ่น 

และ ขอ ๘๘ กระทูถามม ี๒ ประเภท คอื (๑) กระทูถามทั่วไป (๒) กระทู

ถามดวน ตอไปถาตองการใหช้ีแจงในเรื่องรายละเอียดใหตั้งกระทูถาม 

ขอนําเรยีนทานประธานสภาฯ ขอบคุณครับ 

นายเสนห (ประธานสภาฯ) ครับ ยังอยูในระเบียบวาระที่ 5 5.2 ญัตติเสนอพิจารณารางเทศ

บัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2563 วาระที่ 1               

รับหลักการ มสีมาชิกทานใดจะอภปิรายเชิญครับ 

นายอนวิรรตน (ปลัด/เลขานุการฯ) ขออนุญาตทานประธานครับ เพื่อใหเปนไปในทางเดียวกันนะครับ                  

ขอแกไขเอกสารรางเทศบัญญัติ เนื่องจากเขาระบบ e-laas แลวตัวเลข

จะพิมพผิดอยู หนา 20 ขอ 1.1.3 เงินประจําตําแหนงแกเปน 

307,200 บาท หนา 32 ขอ 2 งบลงทุนคาครุภัณฑ ยอดรวม  



๑๗ 

 
          176,100 เปลี่ยนเปน 196,100 สวนยอดรวมเหมือนเดิม หนา 

49(2)แทนปนฉีดน้ําดับเพลิงชนิดวางลอย เคลื่อนยายได แบบหมุด 

เปลี่ยนเปนแบบหมุน หนา 61 ขอ 3.1 ตัวเลขเดิม 128,000 แกเปน 

128,600 หนา 75 ขอ 1 รวม 1,879,000 แกเปน 1,350,000 

หนา 85 ขอ 2.2.3 คาบํารุงรักษาและซอมแซม 130,000 เปน 

1,300,000 หนา 86 ขอ 2.3.3 วัสดุยานพานะและขนสงจาก 

200,000 เปน 60,000 ขอ 3.1 งบลงทุน คาครุภัณฑ เดิม 

1,270,600 เปน 1,120,600  หนา 92 ขอ 1.1 เงินเดือนจาก 

239,700 เปน 826,200 ขอบคุณครับ 

นายสมชาย (สท.เขต 2) ขออนุญาตทานประธานครับ เพื่อความเขาใจตรงกันของสมาชิกฯ 

เกี่ยวกับการยื่นกระทูถามครับ อยากจะสอบถามวาตองยื่นลวงหนากี่วัน 

หรอืยื่นในวันประชุม ขอใหช้ีแจงหนอยครับ 

นายอนวิรรตน (ปลัด/เลขานุการฯ) ขออนุญาตทานประธานครับ การตั้งกระทูถามอยางที่ทานรองปลัดพูด

เมื่อสักครู การยื่นกระทูถามทานตองยื่นลวงหนา เวนแตวามีความ

จําเปนจริงๆ ยื่นในที่ประชุมตองมีการรับรอง เพื่อกระทูถามจะไดบรรจุ

ในวาระการประชุม และคณะผูบริหาร ไดตอบกระทูถามตามขอเท็จจริง

และหลักฐานตามที่ทานตองการ แตถาทานยื่นในทันทีในที่ประชุม ผูที่

เกี่ยวของมีสิทธิ์ที่จะไมตอบกระทูก็ไดเพราะทานไมทราบกระทูลวงหนา 

ขอบคุณครับ 

นายสุขเกษม (รองปลัด) ข อ อ นุ ญ าต ท า น ป ร ะธ าน ค รั บ  ก ร ะผม น าย สุ ข เ ก ษ ม  ส ม บั ต ิ                        

รองปลัดเทศบาลตําบลคึกคัก ขอนําเรียนเพิ่มเติมจากทานเลขานุการ

สภาฯ  เมื่อสักครูที่  ทานสมชาย ชูเหล็ก ไดสอบถาม ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว าด วยข อบั งคั บการประ ชุมสภาทองถิ่ น                    

พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 ขอ 92 

กําหนดไววา การตั้งกระทูถามทั่วไปใหเสนอลวงหนาเปนหนังสือยื่นตอ

ประธานสภาทองถิ่น โดยมีขอความเปนคําถามในขอเท็จจริง หรือ

นโยบายของผูบริหารทองถิ่น ขอเท็จจริงที่อางประกอบกระทูถามทั่วไป

ตองเปนขอเท็จจริงที่ผูตั้งกระทูถามรับรองวาถูกตอง แมไมไดยืนยัน

รับรองไวในกระทูถามทั่วไปก็ตาม และถาจําเปนจะตองมีคําช้ีแจง

ประกอบก็ใหระบุแยกเปนสวนหนึ่งตางหาก คําถาม ขอเท็จจริง 

ตลอดจนคําช้ีแจงประกอบ ตองไมฟุมเฟอย วกวน ซ้ําซาก หรือมี

ลักษณะเปนการอภปิราย และเกี่ยวของกับ ขอ93 ดวยซึ่งกําหนดไววา 



๑๘ 

 
การตัง้กระทูถามดวนตองเปนเรื่องที่เกี่ยวกับประโยชนสําคัญขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นหรือเหตุฉุกเฉินที่มีความจําเปนรีบดวนเพราะเปน

ภัยสาธารณะ หรอืกระทบกระเทอืนตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรม

อันดขีองประชาชนอยางรายแรง ซึ่งผูบริหารทองถิ่นจะตองรีบช้ีแจงหรือ

ดําเนินการโดยทันที ในกรณีที่สงสัยใหเปนอํานาจของประธานสภา

ทองถิ่นที่จะวินิจฉัยวากระทูถามนั้น เปนกระทูถามทั่วไปหรือกระทูถาม

ดวน นอกจากที่กระผมไดนําเรยีนผานประธานสภาฯ ใหสมาชิกสภาฯทุก

ทานทราบดังกลาวขางตนแลว ก็มีขอบังคับที่กําหนดไวในระเบียบ

ดังกลาว ในหมวดที่ 7 กระทูถาม ซึ่งเกี่ยวของกับการตัง้กระทูถามอยู 

หลายขอดวยกัน ก็สามารถที่จะไปศึกษาและทําความเขาใจเกี่ยวกับการ

ตัง้กระทูถามไดครับ ขอบคุณครับ 

นายเสนห (ประธานสภาฯ) ยังอยูในระเบียบวาระที่ 5.2 ญัตติเสนอพิจารณารางเทศบัญญัติ

งบประมาณ รายจายประจําป งบประมาณ 2563 วาระที่  ๑ รับ

หลักการ มีทานใดจะอภิปราย เชิญครับ ถาไมมีผมขอมติครับ สมาชิก

สภาทานใด รับหลักการรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ 2563 ใหยกมอืขึ้นครับ 

มตท่ีิประชุม สภาเทศบาลตําบลคึกคัก มีมติ รับหลักการรางเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2563 ดวยคะแนนเสียง

เอกฉันท (รับหลักการ 11 เสยีง/ไมรับหลักการ  – เสียง/งดออกเสียง - 

เสยีง)  

......(เวลารับหลักการ 11.00 น.).... 

 

นายเสนห (ประธานสภาฯ) ยังอยูในระเบียบวาระที่ 5.2 ญัตติเสนอพิจารณารางเทศบัญญัติ

งบประมาณ รายจายประจําป งบประมาณ 2563 เสนอคณะกรรมการ

แ ป ร ญั ต ติ  ป ร ะ เ ภ ท ส า มั ญ  จํ า น ว น  3-7 ค น ต า ม ร ะ เ บี ย บ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 

๒๕๔๗ ขอ 103,105 การเลือกกรรมการใหใชขอ 12 โดยอนุโลม 

โดยใหดําเนินการเลือกคนที่หนึ่งแลวเลือกคนตอไปทีละคน จะเสนอ

คณะกรรมการแปรญัตต ิจํานวน กี่ทานเชิญครับ 

นายสมชาย (สท.เขต 2) กระผมนายสมชาย ชูเหล็ก สมาชิกสภาเทศบาลตําบลคึกคัก เขต 2              

ขอเสนอ 5 ทาน เปนคณะกรรมการแปรญัตต ิครับ 

 



๑๙ 

 
นายนพพร (สท.เขต 1) กระผมนายนพพร  ชนะภัย สมาชิกสภาเทศบาลตําบลคึกคัก เขต 1              

ขอเสนอ 3 ทาน เปนคณะกรรมการแปรญัตต ิครับ 

นายสมคดิ (สท.เขต 1) กระผมนายสมคิด  หมื่นกลา สมาชิกสภาเทศบาลตําบลคึกคัก เขต 1 

ขอเสนอ 3 ทาน เปนคณะกรรมการแปรญัตต ิครับ 

นายเสนห (ประธานสภาฯ) มีทานใดเสนออีกไหมครับ เชิญครับ ถาไมมี ผมขอมติเลยนะครับ ที่

เสนอมามีทาน สท สมชาย เสนอ 5 ทาน ลําดับที่ 2 ทาน สท นพพร 

ชนะภัย เสนอ 3 ทาน และลําดับที่ 3 สท สมคิด หมื่นกลา เสนอ 3 

ทาน ผมขอมตเิลยนะครับ  

สมาชิกสภาทานใด เห็นชอบ ใหเสนอกรรมการแปรญัตติ ประเภท

สามัญ จํานวน 5 ทาน ยกมอืขึ้นครับ 

มตทิี่ประชุม เห็นชอบ เสนอจํานวนคณะกรรมการแปรญัตติ จํานวน 5 ทาน ดวย

เสยีง 1 เสยีง 

นายเสนห (ประธานสภาฯ) สมาชิกสภาทานใด เห็นชอบ ใหเสนอกรรมการแปรญัตติ ประเภท

สามัญ จํานวน 3 ทาน ยกมอืขึ้นครับ 

มตทิี่ประชุม เห็นชอบ เสนอจํานวนคณะกรรมการแปรญัตติ จํานวน 3 ทาน ดวย

เสยีง 10 เสยีง 

นายเสนห (ประธานสภาฯ) สภาเทศบาลตําบลคึกคัก เห็นชอบ เสนอคณะกรรมการแปรญัตติราง

เทศบัญญัตงิบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2563 จํานวน 3

ทาน นะครับ เชิญเสนอช่ือคณะกรรมการแปรญัตต ิคนที่ 1 ครับ 

นายนพพร (สท.เขต 1) ทานประธาน ผมนายนพพร ชนะภัย สมาชิกสภาเทศบาลตําบลคึกคัก

เขตที่ 1 ขอเสนอ นายชาตรี หลีเจี้ย สมาชิกสภาเทศบาลตําบลคึกคัก

เขตที่ 1 เปนคณะกรรมการแปรญัตต ิครับ 

นายเสนห(ประธานสภาฯ) ขอผูรับรอง 2 ทานดวยครับ 

นายสมคดิ (สท.เขต 1) ทานประธาน กระผมนายสมคิด  หมื่นกลา สมาชิกสภาเทศบาลตําบล

คึกคักเขตที่ 1 ขอรับรอง นายชาตรี หลีเจี้ย สมาชิกสภาเทศบาลตําบล

คกึคักเขตที่ 1 เปนคณะกรรมการแปรญัตต ิครับ 

นายอุดม (สท.เขต 1) ทานประธาน ผมนายอุดม ตันเกง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลคึกคัก เขต

ที่ 1 ขอรับรอง ทานชาตรี  หลีเจี้ย สมาชิกสภาเทศบาลตําบลคึกคักเขต

ที่ 1 เปนคณะกรรมการแปรญัตต ิครับ 

นายเสนห (ประธานสภาฯ) คณะกรรมการแปรญัตตทิานที่ 1 มสีมาชิกทานใดเสนอเพิ่มไหมครับ ถา

ไมม ีผมขอมตทิี่ประชุมครับ 



๒๐ 

 

มตท่ีิประชุม สภาเทศบาลตําบลคึกคักเห็นชอบดวยเสียงเอกฉันท ให นายชาตรี หลี

เจี้ย สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 เปนคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1 

(เห็นชอบ 11 เสยีง/ไมเห็นชอบ – เสยีง/งดออกเสยีง – เสยีง) 

นายเสนห (ประธานสภาฯ) เชิญทานสมาชิกเสนอรายช่ือกรรมการแปรญัตต ิคนที่ 2 ไดเลยครับ 

นายสมญา (สท.เขต 2) ทานประธานผม นายสมญา  นพฤทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลคึกคัก

เขตที่ 2 ขอเสนอ ทานนพพร ชนะภัย สมาชิกสภาเทศบาลตําบลคึกคัก

เขตที่ 1 เปนคณะกรรมการแปรญัตต ิครับ 

นายเสนห(ประธานสภาฯ) ขอผูรับรอง 2 ทานดวยครับ 

นางสาวเบญจมาศ (สท.เขต 2) ขออนุญาตคะทานประธานดิฉัน นางสาวเบญจมาศ ตันเกง สมาชิกสภา

เทศบาลตําบลคกึคักเขตที่ 2 ขอรับรอง นายนพพร ชนะภัย สมาชิกสภา

เทศบาลตําบลคกึคักเขต 1 เปนคณะกรรมการแปรญัตต ิคะ 

นายชาตร ี(สท.เขต 1 ) ขออนุญาตครับทานประธานกระผม นายชาตรี หลีเจี้ย สมาชิกสภา

เทศบาลตําบลคึกคักเขต 1 ขอรับรอง นายนพพร  ชนะภัย สมาชิกสภา

เทศบาลตําบลคกึคักเขตที่ 1 เปนคณะกรรมการแปรญัตต ิครับ 

นายเสนห (ประธานสภาฯ) คณะกรรมการแปรญัตตทิานที่ 2 มีสมาชิกทานใดเสนอเพิ่มไหมครับ ถา

ไมม ีผมขอมตทิี่ประชุมครับ 

มตท่ีิประชุม สภาเทศบาลตําบลคกึคักเห็นชอบดวยเสียงเอกฉันท ให นายนพพร ชนะ

ภัย สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 เปนคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2 

(เห็นชอบ 11 เสยีง/ไมเห็นชอบ – เสยีง/งดออกเสยีง – เสยีง) 

นายเสนห (ประธานสภาฯ) เชิญทานสมาชิกเสนอรายช่ือกรรมการแปรญัตต ิคนที่ 3 ไดเลยครับ 

นายอุดม (สท.เขต 1) ทานประธานผม นายอุดม ตันเกง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลคึกคัก เขต 

1 ขอเสนอ นายนพดล นพฤทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลคึกคักเขต 2 

เปนคณะกรรมการแปรญัตต ิครับ 

นายเสนห(ประธานสภาฯ) ขอผูรับรอง 2 ทานดวยครับ 

นายสมญา (สท.เขต 2) ขออนุญาตครับทานประธานกระผมนายสมญา นพฤทธิ์ สมาชิกสภา

เทศบาลตําบลคึกคักเขตที่ 2 ขอรับรอง นายนพดล นพฤทธิ์ สมาชิก

สภาเทศบาลตําบลคกึคัก เขต 2 เปนคณะกรรมการแปรญัตต ิครับ 

นายนกิร (สท.เขต 1) ขออนุญาตครับทานประธานผมนายนิกร  ทองลิ่ม สมาชิกสภาเทศบาล

ตําบลคกึคัก เขต 1 ขอรับรอง นายนพดล นพฤทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล

ตําบลคกึคัก เขต 2 เปนคณะกรรมการแปรญัตต ิครับ 

นายเสนห (ประธานสภาฯ) คณะกรรมการแปรญัตติทานที่ 3 มีสมาชิกทานใดเสนอเพิ่มไหมครับ 

ถาไมม ีผมขอมตทิี่ประชุมครับ 



๒๑ 

 

มตท่ีิประชุม สภาเทศบาลตําบลคึกคักเห็นชอบดวยเสียงเอกฉันท ให นายนพดล    

นพฤทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 เปนคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 

3 (เห็นชอบ 11 เสยีง/ไมเห็นชอบ – เสยีง/งดออกเสยีง – เสยีง) 

นายเสนห(ประธานสภาฯ) ซึ่งตอนนี้เราไดกรรมการแปรญัตติครบทั้ง 3 ทานแลวนะครับและมีผู

รับรองถูกตองนะครับ เชิญเลขานุการสภาสรุปครับ 

นายอนวิรรตน (เลขาฯ/ปลัดฯ) คณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ 2563 จํานวน 3 ทาน ดังนี้ 

1. นายชาตร ีหลเีจี้ย สมาชิกสภาเทศบาลตําบลคกึคักเขตที่ 1  

2. นายนพพร ชนะภัย สมาชิกสภาเทศบาลตําบลคกึคักเขตที่ 1  

3. นายนพดล นพฤทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลคกึคกัเขตที่ 2  

ตามระเบียบ หลังปดการประชุมสภา เลขานุการสภาขอนัดประชุม

คณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ 2563 วันนี้ เวลา 14.00 น. ณ หองประชุมสภาเทศบาล

ตําบลคกึคัก เพื่อคัดเลอืกประธานกรรมการและเลขานุการ นะครับ 

นายเสนห(ประธานสภาฯ) ตอไปนําปรกึษาสภาฯเรื่องกําหนดวันยื่นคําแปร/เสนอคําแปร/วันประชุม

คณะกรรมการ/วันยื่นคําแปรตอประธานสภา/นัดประชุมสภาวาระแปร

ญัตติ ตาม ขอ ๔9 ญัตติที่สภาทองถิ่นรับหลักการแลว ฯ ที่ประชุมสภา

ทองถิ่นจะตองกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติตอคณะกรรมการ

แปรญัตตดิวย นําเสนอสภาพจิารณาดังนี้ครับ  

1. ระยะเวลายื่นเสนอคําแปร วันที่ 14 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 19 

สิงหาคม 2562 ใน วันและเวลาราชการ ณ สํานักงานเทศบาลตําบล

คกึคัก  

2. วันประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ วันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 

10.00 น. ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลคกึคัก 

3. วันยื่นคําแปรญัตติของประธานกรรมการแปรฯ ตอประธานสภาฯ

วันที่ 22 สงิหาคม 2562 

4. กําหนดวันประชุมสภาพจิารณาครัง้ตอไป วันอังคาร ที่ 27 สิงหาคม 

2562  ทานใดเห็นชอบ หรือวาจะแกไขตรงไหนบางไมครับ ถาไมมี ผม

ขอมตเิลยนะครับใครเห็นชอบใหยกมอืขึ้น 

มตท่ีิประชุม  สภาเห็นชอบดวยเสียงเอกฉันท (เห็นชอบ 11 เสียง/ไมเห็นชอบ – 

เสยีง/งดออกเสยีง – เสยีง) 

 

 



๒๒ 

 

ระเบยีบวาระท่ี 6  เรื่องอื่นๆ (ถาม)ี 

นายเสนห (ประธานสภาฯ) ตอไปเขาระเบยีบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ (ถาม)ี เชิญครับ 

นายวรีพล (รองประธานฯ) ขออนุญาตทานประธานครับ ผมจะกลาวเกี่ยวกับเรื่องการจัดงาน

สงกรานตครับ อยากใหทําปายทางลัด เชน ตรงซอยไอเทง ที่มาออก

ทางวัดบางเนยีง เพราะบางคนก็ไมไดตองการมาเที่ยวงาน ขอบคุณครับ 

นายสริธิร (รองนายกฯ) ขออนุญาตทานประธานสภาฯ ผมจะขอแจงเกี่ยวกับงานกินเจ ซึ่งตอนนี้

เราไดเตรยีมงานคอนขางจะสมบูรณแลว ซึ่งจะจัดงานในวันที่ 5 ตุลาคม 

ตรงกับวันกินเจอิ่มบุญ ซึ่งผมไดจัดทําโปสเตอรในการประชาสัมพันธ 

สวนในเรื่องการออกบูธกินเจ ก็ไดทําหนังสือขอความอนุเคราะห 

ผูประกอบการโรงแรม และบริษัทเอกชน ประมาณ 100 บูธ ปนี้ตั้ง

งบประมาณไว 300,000 บาท สวนในเรื่องรายละเอยีดจะมกีารประชุม

อกีครัง้ ขอบคุณครับ  

นายเสนห (ประธานสภาฯ) ครับ ยังอยูในระเบยีบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ (ถาม)ี เชิญครับ 

นายสามารถ (หัวหนาฝายอํานวยการ) เรียนทานประธานสภาฯ สมาชิกฯ คณะผูบริหาร หัวหนาสวนราชการ

และผูรวมประชุมทุกทาน ผมนายสามารถ ภักดีรัตน หัวหนาฝาย

อํานวยการ รักษาราชการแทนหัวหนาสํานักปลัดเทศบาล ไดรับ 

 มอบหมายจากนายกเทศมนตรตํีาบลคกึคัก แจงที่ประชุมทราบของการ 

 ดําเนนิการโครงการขอใชที่หนองมูลตะกั่วเปนสถานที่ออกกําลังกายและ

ปรับปรุงในสวนของระบบผลติน้ําประปา ซึ่งอยูในบริเวณที่ดินสาธารณะ

ประโยชน (นสล.) ในสวนนี้สํานักปลัด และกองชางไดขอรังวัดไปยัง

สํานักงานที่ดนิจังหวัดพังงา สาขาตะกั่วปา และสํานักงานที่ดินก็ไดรังวัด

แนวเขตเรียบรอยแลว แตสืบเนื่องจากที่ดินขางเคียง ยังมีที่ดิน นสล.อีก

แปลงหนึ่ง เปนที่สําคัญที่หลวงเชนเดียวกันแตกระทรวงมหาดไทยได

อนุญาตใหสถาบันวิจัยจุฬาภรณไดขอใชเรียบรอยแลว และขณะนี้ทาง

สถาบันไดยื่นคํารองขอรังวัดแนวเขตแปลงดังกลาวดวย ที่ดินแปลง

ดังกลาวก็มีถังประปา โรงเรือน ทําใหในการออกแผนที่ของหนองมูล

ตะกั่วมผีลกระทบเนื่องจากเปนที่คาบเกี่ยวกัน สํานักงานที่ดินพังงาสาขา

ตะกั่วปา หัวหนาชางรังวัดไดประสานมายังเทศบาล เพื่อใหที่ดินทั้งสอง

แปลงออกมาถูกตองไมมีความทับซอนกัน จําเปนตองออกรังวัดทั้งสอง

แปลง ถงึจะออกแผนที่ของแปลงหนองมูลตะกั่วได ทําใหการดําเนินการ

ลาชาในสวนนี้ ซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นก็ตองยึดไปตามระเบียบ ขั้นตอนและความ

ถูกตอง เมื่อไดรับรองแนวเขตแผนที่ออกมาทางเทศบาลก็จะเสนอผาน 



๒๓ 

 
 นายอําเภอ ไปยังผูวาราชการ เพื่อจะขอใชที่ดินเปนการช่ัวคราวตาม

มาตรา 9 เมื่อไดรับอนุมัติจากผูวาราชการจังหวัดแลว ก็จะมาขอ

ความเห็นจากสมาชิกฯ และผูที่เกี่ยวของ เสนอหางบประมาณในคราว

ตอไป ขอบคุณครับ 

นายเสนห (ประธานสภาฯ)   ครับ ยังอยูในเรยีบวาระเรื่องอื่นๆ มสีมาชิกทานใดจะเสนออกีไหมครับ 

นายนพพร  (สมาชิกสภาฯ เขต 1) ขออนุญาตทานประธานครับ ผมมีสองเรื่องที่จะเสนอครับ เรื่องที่ 1 สืบ

เนื่องมาจากเมื่อวันศุกรที่แลว ผมไดเขาไปประชุมที่โรงเรียนบานปากวีป

มิตรภาพที่ 124 ซึ่งมีผูจะใชพื้นที่เปนจํานวนมาก ถาเทศบาลจะขอใช

พื้นที่ตองรบีดําเนนิการ 

สวนเรื่องที่ 2 เกี่ยวกับปายตางๆ ปรับปรุงใหทันสมัย ปจจุบันนี้ซอย

ตางๆของตําบลคึกคักมีจํานวนมาก เสนอเพื่อพิจารณาตอไปครับ 

ขอบคุณครับ 

นายเสนห (ประธานสภาฯ)    ในเมื่อสมาชิกไมมีเรื่องเสนออื่นๆ ในเรียบวาระที่ 6 นะครับ ผมก็ขอปด

การประชุมครับ ขอบคุณทุกทานครับ 

ปดประชุม เวลา ๑1.5๐  น. 

 

(ลงช่ือ)            ผูจดรายงานการประชุม 

                                                 (นางสาวศรญิญา  กุลวจิิตรรังส)ี 

                                           ตําแหนง เจาพนักงานธุรการปฏบิัตงิาน 

 

       (ลงช่ือ)            เลขานุการสภาเทศบาลตําบลคกึคัก 

                                              (นายอนวิรรตน ไชยรัตนธนโชค) 

                                           ตําแหนง ปลัดเทศบาลตําบลคกึคัก 

 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 

(ลงช่ือ)    กรรมการ 

(นายสมคดิ  หมื่นกลา) 

ตําแหนง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 

 

(ลงช่ือ)    กรรมการ 

                   (นายอุดม  ตันเกง)    

     ตําแหนง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑      



๒๔ 

 
(ลงช่ือ)    กรรมการ                    

                                  (นายสมญา  นพฤทธิ์)      

    ตําแหนง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒     

     

สภาเทศบาลตําบลคกึคัก ไดรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/๒๕6๒ แลว เมื่อครั้ง

ประชุมสภา สมัย.......... สมัยที่ ........... ครัง้ที่ .......... เมื่อวันที่ ................. ณ. .................................................... 

 

           (ลงช่ือ)            ประธานสภาเทศบาลตําบลคกึคัก 

                        ( นายเสนห     บุญนอย  ) 

                            ตําแหนง ประธานสภาเทศบาลตําบลคกึคัก  

------------------------------------------------ 
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